



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กสส.นำร่อง4จังหวัดเดินหน้าโครงการประชาวิวัฒน์

เปิดจำหน่ายไข่ไก่ชั่งกิโล

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าโครงการประชาวิวัฒน์ เปิดขายไข่ไก่ชั่งกิโล เป้า 4 จังหวัด หวังลดต้นทุนการผลิตเกษตรกร ลดค่าครองชีพผู้บริโภค เชื้อกระบวนการสหกรณ์ช่วยแก้ปัญหาได้ เล็งเชื่อมโยงเครือข่ายขยายข่าวสารบวกไข่ไก่

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่นโยบายมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปดำเนินการภายใต้โครงการประชาวิวัฒน์ คิดนอกกรอบ บริหารนอกกรอบ โดยเฉพาะเรื่องของการลดต้นทุน การจำหน่ายไข่ไก่ ให้กับผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการสหกรณ์ ซึ่งกรมฯ ได้มีการวางแผนและดำเนินการไปเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา เริ่มนำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อ่างทอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 700 กว่าราย โดยการมีการนำไข่ไก่จากฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตไข่ไก่ ออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยการชั่งกิโลขาย บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ผลปรากฏว่า วันแรกของแผนการดำเนินงานนั้น ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานงานไปยังสมาชิกสหกรณ์นำไข่ไก่ ไปขายในราคา กิโลกรัมละ 48 บาท เป็นไข่ไก่คละ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการคละไข่ของสมาชิก โดยออกมาจากฟาร์มสดๆ และมาขายให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้เลย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการขอความร่วมมือกับทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นำน้ำมันพืชมาขายประกอไปด้วยกันด้วย เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมาย คือ 4 จังหวัดที่กล่าวข้างต้น ฉะนั้น การประมวล ผลในเรื่องต้นทุนพบว่า ได้รับความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค แต่อาจจะยังมีปริมาณไม่มากพอกับปริมาณที่จะให้บริการประชาชนผู้บริโภคได้ทั่วถึง ทุกวันนี้ กรมฯ ได้ตระหนัก และพยายามที่จะกระจายผลผลิตออกไปนอกจากที่ศาลากลางจังหวัด กระจายจุดไปยังย่านชุมชน ตลาด หรือพื้นที่ที่ประชาชนผู้บริโภคมารับมาใช้สอยกันมาก

“อย่างไรก็ตาม กรมฯ ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในลักษณะการนำสหกรณ์ผู้ผลิตไข่ไก่ มาขายตรงกับผู้บริโภค โดยเพิ่มจุดในจังหวัดให้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายจังหวัด จะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนตรงนี้น่าจะลดต้นทุนการผลิตลงอีก ทั้งนี้ อยากเน้นย้ำว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เอง ยังมีการทำบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะการประสานงานในส่วนของสหกรณ์ที่เป็นผู้ผลิตโดยตรงพบกับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กรมฯ จะช่วยลดต้นทุน ค่าครองชีพ ให้กับเกษตรกรได้ แต่อย่างไรก็ดี ลักษณะของกา รทำธุรกิจนี้ ต้องปรับเปลี่ยนและใช้เวลาพอสมควร ถ้าคนที่ซื้อเชิงอุตสาหกรรม ไปทำธุรกิจอื่นๆ เช่น การทำขนมขาย ปริมาณการใช้ไข่ไก่ค่อนข้างมาก ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะอีกแบบ ที่ซื้อตรงจากฟาร์ม แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น ก็คือ สามารถลดขั้นตอนการคัดไข่ได้”

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ส่วนจังหวัดที่ไม่มีสหกรณ์ผู้ผลิตไข่ไก่นั้น อาจจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ ขณะนี้ได้ประสานไปยังสหกรณ์ที่มีผลผลิตอื่นๆ เช่น ข้าวสาร นำข้าวไปจำหน่ายควบคู่กับการนำไข่ไก่ไปวางจำหน่ายร่วมด้วย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสหกรณ์ผู้ผลิตอื่นๆ เบื้องต้นรัฐบาลให้ 4 จังหวัดไปดำเนินการคิดว่าขบวนการสหกรณ์ จะช่วยบรรเทาปัญหาในเรื่องต้นทุนได้ แต่ถ้าต่อไปมีการขยายตัว มีการยอมรับ และชัดเจนขึ้น ในการลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการจำหน่าย คิดว่าจะขยายพื้นที่จัดจำหน่ายไปยังจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป

